

ประเด็นความเคลื่อนไหวการเจรจา Brexit



ข้อเท็จจริงข่าว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 สหราชอาณาจักรได้เริ่มการเจรจาว่าด้วยการถอนสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรออกจากอียู (Brexit) รอบแรกกับสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยฝ่ายสหราชอาณาจักร นำโดยนาย David Davis, UK Brexit Secretary และฝ่ายสหภาพยุโรป นำโดยนาย Michel Barnier หัวหน้าการเจรจา Brexit ซึ่งประเด็นสำคัญในการเจรจาครั้งนี้ มุ่งเน้นในเรื่องสิทธิของพลเมือง/ผู้ทำงานในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป (Citizens' rights) การเงิน (Financial Settlement) และประเด็นอื่นๆ ซึ่งรวมถึงประเด็นไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบขอบเขตการเจรจาข้อบท 50 ภายใต้ the Treaty of the European Union ซึ่งครอบคลุม ประเด็นโครงสร้างการเจรจา การจัดตั้งคณะทำงานด้านการเจรจา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา กำหนดการประชุมเจรจา (ซึ่งจะมีการประชุมเจรจา 1 ครั้ง/เดือน) ภาษาที่ใช้ในการประชุม ความโปร่งใสของข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลผลการเจรจาสู่สาธารณชน ทั้งนี้ นาย David Davis กล่าวว่า การเจรจารอบแรกถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในขณะที่นาย Michel Barnier กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุความตกลงในลักษณะ “fair deal” ซึ่งดีกว่าการปราศจากข้อตกลง โดยให้คำมั่นที่จะร่วมมือกับสหราชอาณาจักร เพื่อลดผลกระทบความไม่แน่นอนจาก Brexit

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักร ได้เปิดการประชุมรัฐสภาอังกฤษอย่างเป็นทางการ โดยในพระราชดำรัสสมเด็จพระราชินี (Queen's Speech) ได้สะท้อนถึงวาระด้านนิติบัญญัติของรัฐบาลในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่ง 8 ใน 27 ร่างกฎหมายใหม่ทั้งหมด เป็นร่างกฎหมายที่จะช่วยปูทางไปสู่การถอนสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรออกจากอียูให้บรรลุผลสำเร็จ และสร้างความแน่นอนให้แก่พลเมืองและภาคธุรกิจ เช่น ร่างกฎหมายที่จะเปลี่ยนกฎระเบียบของอียูไปเป็นกฎหมายของสหราชอาณาจักรในด้านต่างๆ เช่น การตรวจคนเข้าเมือง การคว่ำบาตร ความปลอดภัยนิวเคลียร์ การเกษตร และการประมง

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
11 Hertford Street, Mayfair,
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749
e-Mail :
info@thaitradelondon.com

สำหรับประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ รัฐบาลยังคงมุ่งเน้นการคงความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าใหม่ๆ ทั่วโลก โดยร่างกฎหมายการค้าและศุลกากรฉบับใหม่จะช่วยให้สหราชอาณาจักรมีความเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายการค้า และสนับสนุนภาคธุรกิจส่งออกของสหราชอาณาจักรให้สามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกได้ นอกจากนี้ รัฐบาลยังคงเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การสร้างงาน และสร้างรายได้ทางภาษีเพื่อนำไปลงทุนในการให้บริการด้านสุขภาพ โรงเรียน และสวัสดิการทางสังคม ปรับปรุงฐานะการคลัง โดยคงอัตราภาษีที่ต่ำ การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง ผ่านยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ดึงดูดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการคงความเป็นผู้นำระดับโลกของอุตสาหกรรมใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า ดาวเทียมเชิงพาณิชย์ และรถไฟความเร็วสูง

ที่มา: BBC News, GOV.UK

ข้อคิดเห็น/ของ สคต.

สหราชอาณาจักรได้เริ่มการเจรจาว่าด้วยการถอนสมาชิกภาพออกจากอียู (Brexit) รอบแรกกับสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 โดยแนวทางการเจรจาเป็นอีกประเด็นสำคัญหนึ่งที่ได้มีการหารือในการเจรจารอบแรก โดยสหราชอาณาจักรต้องการให้มีการเจรจาเรื่องการถอนตัวออกจากสมาชิกอียูคู่ขนานไปพร้อมกับการเจรจาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับอียู ในขณะที่อียูต้องการให้การเจรจาแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกเป็นการเจรจาเรื่องการถอนตัวออกจากสมาชิกอียู และระยะที่สอง เป็นการเจรจาเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้า อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าสหราชอาณาจักรอาจต้องยอมรับข้อเสนอแนวทางการเจรจาของสหภาพยุโรป ซึ่งหมายถึงจะยังไม่มีการเจรจาความสัมพันธ์ทางการค้าโดยทันที

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน

17-23 มิถุนายน 2560